

รายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวน จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	จ.ต.ต.เดชชาติ ทวีแก้ว	นิติกรชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
๒	นายพุทธา แกะทอง	นิติกรปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
๓	นางศิริทิพย์ ไหลเจริญกิจ	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
๔	นายสุรสิทธิ์ เกิดผล	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
๕	นายวีระกิต สิงห์คง	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
๖	นายณัฐพร ไชยธรรัตน์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
๗	นายสิทธิพร สุภโกศล	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภวารินชำราบ
๘	นายชัยภัทร สุวรรณผา	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก
๙	นายไกรยุทธ วิลาวัลย์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง
๑๐	นายชัยนเรศ ยอดแดง	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์
๑๑	พ.อ.อ.มงคล รัตนเจริญ	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตาลสุม
๑๒	นายอภิชัย พลเสน	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอม่วงสามสิบ
๑๓	ยังไม่แจ้งรายชื่อผู้อบรม		ที่ทำการปกครองอำเภอดอนมดแดง
๑๔	นายประเสริฐ พงษ์สิงห์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน
๑๕	ว่าที่ ร.ท.ปฏิญญา บรรลุศิลป์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาเขีย
๑๖	นายอำนวยการ ทองรินทร์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม
๑๗	นายเชษฐรัตน์ จำลองพันธ์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหาร
๑๘	นายปรีดา ชนะพลชัย	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล
๑๙	นายอนันต์ พรหมศรี	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร
๒๐	นายมงคล ผุ่ยอ่อน	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม
๒๑	ว่าที่ ร.ต.ยิ่งยวด โทบุตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น
๒๒	นายสมบัติ หลุ่มทอง	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่
๒๓	นายศิริศวร ทศราช	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม
๒๔	พ.จ.อ. ศักรินทร์ เลี่ยมทอง	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น
๒๕	นายทองสันต์ คำอินทร์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบุญทรภิก
๒๖	นายสมาน มั่งชะชาติ	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร
๒๗	นายไชยศักดิ์ ทุมวงษ์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาตาล
๒๘	นายเฉลิมชัย ดอกอินทร์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ
๒๙	ร.อ.วัชรศักดิ์ คำศรี	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน
๓๐	นายประกิต ใจยาว	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาจะหลวย

หมายเหตุ : ๑. ขอให้ผู้เข้าอบรมมารายงานตัวลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

๒. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

๓. การแต่งการชุดสภาพ